
 
      การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
 

   วันพุธที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา  
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่  ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน           
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน     
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  

  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้   

(๑) กระทู้ถาม       

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

    1.1.1 กระทู้ถามสดเรื่อง เหตุการณ์ทหารยิงผู้บริสุทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมา       
และมาตรการรับมือ ดดย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา  
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 

    สืบ เนื่ องจากเหตุการณ์ ทหารยิ งผู้ บริสุทธิ์ ที่ จั งหวัดนครราชสีมาเมื่ อวันที่  
๘ กุมภาพันธ์ 2563 ดดยมีประชาชนเสียชีวิต 30 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวน 58 คน ถือว่า             
เป็นการสูญเสียที่สุดในประเทศไทย ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คนไทยทั้งประเทศต่างเศร้าสลดกับเหตุการณ์       
ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ 
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้เวลาถึง 17 ชั่วดมงเศษ สาเหตุเนื่องมาจากคนร้ายมีอาวุธสงคราม และมีความช านาญ
อย่างยิ่งในการใช้อาวุธสงคราม นอกจากนั้น ยังเป็นการหละหลวมของกองทัพที่ปล่อยให้ เหตุการณ์ 
เช่นนี้เกิดขึ้น จึงท าให้เหตุการณ์บานปลาย ท าให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก ภาคราชการ 
ไม่มีการแจ้งเตือนภัยเหตุการณ์อันร้ายแรงนี้ให้กับประชาชนทราบแต่อย่างใด วันที่ เกิดเหตุการณ์ประชาชน 
ต้องทราบข่าวทาง Line Facebook และทางสถานีดทรทัศน์ช่องต่าง ๆ รวมถึงเส้นทางต่าง ๆ ที่ประชาชน 
ต้องหลีกเลี่ยง ไม่มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมา ไม่มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ถึงเวลาแล้วหรือยัง  
ที่ต้องปฏิรูปกองทัพ เหตุใดรัฐบาลจึงไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งที่เหตุการณ์ ดังกล่าวมีความรุนแรง 
และมีผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังมีความขัดแย้งระหว่างเจ้านายกับลูกน้องซึ่งมีความเหลื่อมล้ า 
ในการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพ 

   พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาดหม ได้รับมอบหมาย
จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาดหม ให้ตอบกระทู้ถาม       
ดดยขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ     
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จากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในครั้งนี้  ตลอดจนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ขอให้ใช้ชีวิตเป็นปกติดดยเร็ว และนับเป็น 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
ดปรดเกล้าดปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตลอดจนได้รับ 
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณี พิ เศษ ซึ่ งจะมีพิธีประกอบ  
พระราชทานเพลิ งศพระหว่างวันที่  ๑๓ – 17 กุมภาพันธ์  2563 ตามภูมิล าเนาของแต่ละท่ าน  
พร้อมกันนี้ ทรงรับสั่งให้รัฐบาลด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวมทั้งพสกนิกรคนไทย      
ทุกคน ส าหรับประเด็นความขัดแย้งระหว่างเจ้านายกับลูกน้องที่มีความเหลื่อมล้ าในการบริหารที่ดิน           
ของกองทัพนั้น ขอชี้แจงว่า ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ได้ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมด  
ส่วนผู้ใดมีความผิดจะต้องด าเนินการ ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธนั้น มีการจัดเวรยาม 24 ชั่วดมง         
แต่ผู้ก่อเหตุเป็นก าลังพลและเคยเป็นกองรักษาการณ์  ดังนั้น จึงสามารถรู้ข้อมูลทุกอย่าง และมีทักษะ 
ในการใช้อาวุธค่อนข้างสูง 

   1.1.2 กระทู้ถามสดเรื่อง การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ดดยนายทวีรัฐ รัตนเศรษฐ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  

      จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ – ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งมีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ทุกคนที่อยู่ตรงหน้า 
ท าให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง ๓๐ ราย และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จ านวน ๕๘ คน จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เกิด
ความสูญเสียผู้ที่ก าลังเติบดตมาเป็นอนาคตของชาติ บุคลากรผู้เป็นก าลังส าคัญของประเทศ และเสาหลัก      
ผู้ เป็นหัวหน้าครอบครัว และในฐานะที่ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ติดตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความหวาดกลัว และความสะเทือนใจ
ให้กับประชาชนที่อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนทั้งประเทศ แต่กลับมีผู้ ดพสต์ข้อความ  
ในดซเชียลมีเดียในลักษณะลอกเลียนแบบพฤติกรรมของคนร้ ายหลายครั้งจนสร้างความตื่นตระหนก 
ให้กับประชาชนทั้งประเทศ จึงต้องการสอบถามถึงมาตรการการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
การเยียวยาครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต และการป้องกันไม่ให้เกิดดศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต  

      พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาดหม ได้รับมอบหมาย
จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาดหม ให้ตอบกระทู้ถาม 
ส าหรับมาตรการการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และการเยียวยาครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงรับศพ
ผู้ที่เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกัน ดดยในส่วนของรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในเรื่องของ 
การเยียวยาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดดยตรงและทางอ้อมเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเรื่องธุรกิจและมาตรการ
เยียวยาในภาครวมทั้งหมด ดดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ให้ตั้งคณะกรรมการติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดดยส านักงาน         
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการพิจารณานอกเหนือจากสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายอยู่แล้ว จากระเบียบ
ของกรมบัญชีกลาง ระเบียบของกระทรวงการคลัง จะมีเงินชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นข้าราชการ 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสิทธิภายใต้การดูแลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ หากผู้ที่ ได้รับผลกระทบเป็นลูกจ้าง           
หรือแรงงานจะได้รับเงินชดเชยจากส านักงานประกันสังคมตามสิทธิที่ได้รับแตกต่างกันในแต่ละกรณี และ
ระยะเวลาการจ้างงาน ขณะเดียวกันหน่วยงานอ่ืน ๆ ก็เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือเพ่ิมเติม อาทิ 
ทุนการศึกษา การจ้างงาน การเยียวยา การดูแลสภาพจิตใจให้กับผู้ที่บาดเจ็บและครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต       
และการจัดกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ที่สูญเสีย รวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบด้วยเช่นกัน ทั้งนี้  ในส่วนของกองทัพบกได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ         
อย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ดดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว      
เป็นกรณีพิเศษ ส าหรับมาตรการการป้องกันนั้น ทางกองทัพบกจะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น
เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ในส่วนของรัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ติดตามผู้ที่มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบคนร้ายในดซเชียลมีเดียอย่างใกล้ชิด และมีการจับกุมตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และการสร้าง  
ความรับรู้ความเข้าใจให้กับสังคมเป็นสิ่งส าคัญในการป้องกันเหตุการณ์รุนแรงได้ 

   1.1.3 กระทู้ถามสดเรื่อง การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการรับมือสถานการณ์
ในอนาคต ดดย นายวิดรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่       
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 

   สืบเนื่องมาจากปมความขัดแย้งมาจากที่ดินราชพัสดุ 12.5 ล้านไร่ กองทัพ
ครอบครอง 7.5 ล้านไร่ ซึ่งเมื่อปี 2559 กรมธนารักษ์ได้ส ารวจแล้ว พบว่ากองทัพใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งหลายส่วนน าไปใช้จัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจและไม่น าส่งเงินให้กับแผ่นดิน และยังได้เอาที่ดินราชพัสดุ
น ามาจัดสรรให้กับข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย ดดยมีข้อมูลตามที่ปรากฏเป็นข่าวคือ น าเอาเงินส่วนต่างจาก  
การกู้เงินสวัสดิการ และท าให้เงินส่วนต่างเป็นปมแห่งความขัดแย้ง ดดยผู้ก่อเหตุพยายามทวงถามจาก
ผู้บังคับบัญชามาดดยตลอด กระบวนการร้องทุกข์ที่เกิดกับทหารในกองทัพ  ท าให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
มาดดยตลอด เหตุใดรัฐบาลไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือระงับความรุนแรงจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  
และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งที่สาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างเจ้านายและลูกน้องในกองทัพ รวมทั้ง  
ความบกพร่องในการดูแลอาวุธ ถ้าเป็นต่างประเทศจะมีการลาออกแล้ว 

   พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาดหม ได้รับมอบหมาย
จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาดหม ให้ตอบกระทู้ถาม
สาเหตุที่ไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานสถานการณ์มาดดยตลอด และหารือ
หลายฝ่ายว่าควรประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ และเตรียมก าลังส าหรับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
แต่หากประกาศออกมาอาจท าให้สถานการณ์บานปลายขยายวงกว้าง อีกทั้ง ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ และการด าเนินการของเจ้าหน้าที่มีการวางแผนให้ประชาชนปลอดภัย  
มากที่สุดและสุดท้ายสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้เด็ดขาดในเวลาต่อมา ส าหรับดครงการที่มีปัญหา            
ไม่เกี่ยวกับดครงการเช่าที่ราชพัสดุของกองทัพ แต่ดครงการที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ราชพัสดุ เป็นดครงการ
ภายนอกที่คนร้ายไปกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของกองทัพบกตามระเบียบที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าเงิน  
ไปสร้างบ้าน ซึ่งกรณีนี้คนร้ายได้กู้เงินและไปตกลงสร้างบ้านกับคู่กรณี จนเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ซึ่งเรื่องนี้       
ทางกองทัพได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว  
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   นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การเยียวยา
ประชาชนที่ประสบเหตุจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือภายใน 7-10 วัน ดดยจะจ่ายให้กับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

       1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 

    ๑ .๒ .๑  ก ร ะ ทู้ ถ า ม เรื่ อ ง  ก า ร ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนดยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ดดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑        
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

   ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกแนวปฏิบัติในการรับทราบ
การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๒  ว ๓๔        
ดดยมีการก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องส่งหลักสูตรให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
ให้การรับทราบ และให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใหม่ก็ดี หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
ที่เป็นการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ ดครงสร้าง ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหา
สาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษาก็ดี หลักสูตรปรับปรุงที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็ดี ทั้งนี้  หลักสูตรดังกล่าวถูกก าหนดให้ด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
ซึ่งการก าหนดแนวทางเช่นนั้น ส่งผลกระทบให้การออกหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเกิดความล่าช้าดดยใช่เหตุ ไม่ทันสมัย และไม่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสดลกาภิวัตน์ ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต่าง ๆ  
ที่ได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีอยู่เดิมนั้น มีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง
บริบทของสั งคม และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ งน ดยบายไทยแลนด์  ๔ .๐  อย่ างไร  
และมี แนวทางแก้ ไขปัญ หาความล่ าช้ าในการปรับปรุ งและพัฒ นาหลักสู ตรการเรียนการสอน  
ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร 

   นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ตอบกระทู้ถามว่า การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ นั้น สิ่งที่ส าคัญคือเรื่องของทุน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยจึงเป็นด่านหน้าของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงจ าเป็นจะต้อง         
มีการยกเครื่องมหาวิทยาลัยครั้งใหญ่ดดยมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ ,๒๕๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ดดยมหาวิทยาลัยจะต้องตอบดจทย์ เรื่องพลวัต                 
การเปลี่ยนแปลงของดลก และต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ  
   ๑. เน้นแข่งขันด้านองค์ความรู้ที่ล้ าหน้าในระดับดลก  
   ๒. เน้นการพัฒนาเทคดนดลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
   ๓. เน้นการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่และท้องถิ่น  
   อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ ดังนั้น 
ทิศทางของมหาลัยในอนาคตจะมี ๒ รูปแบบ คือ  
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๑. Degree Program (หลักสูตรที่มีปริญญาบัตรรับรอง   
   ๒. Non-degree Program (หลักสูตรระยะสั้นที่สามารถน าไปพัฒนาการท างาน
หรือเพ่ิมพูนความรอบรู้  พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยจะต้องถูกปลดล็อก ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จะต้องเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถด าเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับประเด็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.  นั้น  
ปัจจุบันกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการ มคอ. ๓ – ๗ เพ่ือเป็นการลดความยุ่งยาก 
ให้กับมหาวิทยาลัย ดดยไม่ต้องมาติดต่อกับกระทรวงฯ ส่วน มคอ. ๒ ทางกระทรวงฯ ก าลังเร่งให้มีการท างาน         
ที่เร็วขึ้น และ มคอ. ๑ ประเด็นเรื่องวิชาชีพต่าง ๆ อยู่ในขั้นตอนการหารือในบางวิชาชีพ ส่วนในประเด็นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรต่าง ๆ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.  เพ่ิงจะอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
และจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีการปรับให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ดดยให้อ านาจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย
เป็นส าคัญ และการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรต้องตอบดจทย์การเปลี่ยนแปลงของดลกในปัจจุบัน รวมทั้ง       
มีความรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนได้ อีกทั้งยังสามารถรักษาคุณภาพเพ่ือตอบดจทย์ในเรื่องของผลสัมฤทธิ์  
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ มาตรการปลดล็อกกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ทางกระทรวงได้ประชุม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

   ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการหาเงินกู้ส่วนที่ขาดดุลจ านวน ๔๖๙,๐๐๐ 
ล้ านบาท และการจัดการงบประมาณ ในส่ วนดั งกล่ าว  ดดย พลต ารวจตรี  สุ พิศาล  ภั กดีนฤนาถ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม ่เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถาม นายกรัฐมนตรี 

   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒56๒ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแถลงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖๓ และสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่ สามไปแล้ว เมื่อวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓               
ด้วยงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินจ านวน ๓,๒๐0,0๐๐,0๐๐,๐๐0 บาท เป็นการด าเนินนดยบายงบประมาณ
แบบขาดดุล ดดยก าหนดรายได้สุทธิจ านวน ๒ ,๗31,๐๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณจ านวน ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตามกฎหมายแล้ว รัฐบาลจะน าเงินงบประมาณที่เสนอในส่วนของเงินกู้เพ่ือชดเชย
การขาดดุลจ านวน ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท มาใช้ด้วยวิธีใดบ้าง หากรัฐบาลจะน าเงินกู้จ านวนดังกล่าวมาใช้จ่าย
ในหน่วยรับงบประมาณใด เพ่ือสร้างผลผลิตหรือดครงการใดที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประดยชน์ที่คาดว่า       
จะได้รับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๒ ซึ่งในปัจจุบันนี้ รัฐบาล      
ได้เป็นหนี้เงินกู้ในภาพรวมของประเทศจ านวนเท่าใด 

   นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย       
จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามว่า เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย รัฐบาลจะน าเงินงบประมาณ       
ที่เสนอในส่วนของเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน ๔๖๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยการกู้เงิน
ดดยวิธีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือขายให้แก่สถาบันการเงิน และกองทุนต่าง ๆ อาทิ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ กองทุนประกันชีวิต ตลอดจนธนาคารพาณิ ชย์ต่ าง ๆ ซึ่ งส านั กบริหารหนี้ สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด าเนินการดังกล่าวด้วย ๔ เครื่องมือ ดังนี้  
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   ๑. การออกพันธบัตรรัฐบาล เพ่ือขายให้แก่สถาบันการเงิน  อัตราดอกเบี้ ย           
ร้อยละ ๑.๕ – ๓.๕  
   ๒. การออกพันธบัตรออมทรัพย์ เป็นการออกพันธบัตรรายย่อยขายให้กับประชาชน 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๗ – ๔.๕ 
   ๓. ตั๋ วสัญญาใช้ เงิน  ส าหรับกู้ เงินระยะสั้นอายุ ไม่ เกิน  ๑ ปี  อัตราดอกเบี้ ย           
ร้อยละ ๑.๓ – ๒.๑  
   ๔. สัญญากู้ เงินระยะยาว ดดยส านักบริหารหนี้สาธารณะจะด าเนินการตาม 
ความต้องการและตามช่วงเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนด ซึ่งส านักงบประมาณจะท าหน้าที่ในการจัดสรร
งบประมาณไปยังหน่วยรับงบประมาณตามภารกิจต่าง ๆ เพื่อท าประดยชน์ให้กับประเทศต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
รัฐบาลมีเงินกู้รวม จ านวน ๔.๑๙ ล้านล้านบาท และเงินกู้รวมทั้งสิ้น (รวมรัฐวิสาหกิจและเงินกู้ อ่ืน ๆ         
จ านวน ๖.๙ ล้านล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๐ ดดยกฎหมายได้ก าหนดกรอบเพดานในการกู้เงินไว้ไม่เกิน
ร้อยละ ๖๐ จึงถือว่ามีความปลอดภัยสูง ดดยในส่วนของการช าระหนี้นั้น ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน     
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินมาช าระเงินกู้ปีละไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ของเงิน
งบประมาณ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น รัฐบาลได้ตั้งเกณฑ์การช าระเงินกู้ไว้ถึงร้อยละ ๒.๘ เป็นจ านวนเงิน 
๘๙,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคเหนือปลูกบุกเพ่ือเป็นสินค้า
ทางการเกษตร ดดย นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่        
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ประธานในที่ประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดภารกิจส าคัญจึงขอเลื่อนไปตอบในครั้งถัดไป   

 1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 

   ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาการเข้าซื้อกิจการมหาวิทยาลัยเอกชน
ของไทย ดดย ศาสตราจารย์กนก วงษ์ ตระหง่าน  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร แบบบัญ ชี รายชื่ อ                  
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปี          
ครั้งที่สอง วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  ดดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

     ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การวางแผนช่วยเหลือชาวนาที่ขาดแคลนน้ า
ปลูกข้าวในอีก ๒ เดือนข้างหน้า ส าหรับพ้ืนที่ทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หน จังหวัดสุพรรณบุรี ดดย นายณัฐวุฒิ     
ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม       
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ 
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดดยมี นายประภัตร ดพธสุธน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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   ๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง มาตรฐานอาหารฮาลาล ดดย นายอาดิลัน      
อาลี อิส เฮาะ สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวัดยะลา พรรคพลั งประชารัฐ  เป็ นผู้ ตั้ งกระทู้ ถาม                    
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง   
๒๒ จังหวัด ดดย นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดดยมี นายประภัตร ดพธสุธน รัฐมนตรี         
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

   ๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การขยายทางเข้าทางลอดอุดมงค์เป็น ๔ ช่อง
การจราจร บริเวณทางเข้าออกถนนมิตรภาพ ซอยเทศบาล ๙ เทศบาลเมืองปากช่อง ดดย นายศิรสิทธิ์         
เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวัดนครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย เป็ นผู้ ตั้ งกระทู้ ถาม                  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

   ๑ .๓ .๖  กระทู้ ถ ามแยก เฉพ าะ  เรื่ อ ง  ดครงการก่ อส ร้ า งรถ ไฟท างสายคู่
กรุงเทพมหานคร – ปาดังเบซาร์ ดดย นายนริศ ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง             
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดดยมี นายอธิรัฐ รั ตนเศรษฐ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

   จากนั้ น  ประธานในที่ ประชุมฯ แจ้งว่า ตามที่ ได้ เกิดเหตุการณ์ รุนแรงเกิด 
ความสูญเสียครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเหตุให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก และได้รับบาดเจ็บหลายคนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ   
และไม่เคยปรากฏมาก่อน เพ่ือแสดงความไว้อาลัยแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่              
ที่เสียชีวิต ขอเชิญสมาชิกยืนไว้อาลัย 1 นาที  

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    
       ขออนุญาตที่ประชุมน าวาระที่ 7 เรื่องวาระอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นเรื่องการตั้งกรรมาธิการ        
แทนต าแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งกรรมาธิการขอขยายเวลาพิจารณาศึกษา ดังนี้ 
        ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ าทั้งระบบ 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (พันต ารวจดท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์              
        ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีหนังสือ แจ้งว่า ขอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
แทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พันต ารวจดท ไวพจน์      
อาภรณ์รัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (13  ต าแหน่ง
ที่ ว่างนี้  เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ งนางสาวพัชรินทร์   ซ าศิริพงษ์  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ  ขอเสนอให้  ร้อยต ารวจเอก อรุณ สวัสดี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
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  ๗.๒ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม แทนต าแหน่ง          
ที่ว่างลง ๒ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายเกษม อุประ และนางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร   

 ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง
เนื่องจากนายเกษม อุประ และนางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ได้ขอลาออกจากกรรมาธิการ จึงเป็นอันพ้น      
จากต าแหน่งกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 108 (3  ต าแหน่งที่ว่าง
นี้เป็นกรรมาธิการในต าแหน่งสัดส่วนพรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ขอเสนอให้ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ พรรคไทรักธรรม เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ ว่าง  
ส าหรับสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า กรณีนางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ได้ขอลาออก
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม แทนต าแหน่งที่ว่าง ประกอบกับสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลดลง 
1  ต าแหน่ ง จึ งให้ นายมงคลกิตติ์  สุ ขสินธารานนท์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ  
พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เสนอไปแล้ว จากนั้น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 
พรรคเพื่อไทย ได้แจ้งต่อประธานที่ประชุมฯ ว่า ส าหรับสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย ขอเลื่อนไปในสัปดาห์หน้า 

 ๗.๓ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และการลอบประทุษร้ายประชาชน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายนพดล ปัทมะ              
 เนื่องจากนายนภดล ปัทมะ ได้ขอลาออกจากกรรมาธิการ จึงเป็นอันพ้นจากต าแหน่ง
กรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 108 (3  ต าแหน่งที่ว่างนี้           
เป็นกรรมาธิการในต าแหน่งสัดส่วนพรรคเพ่ือไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร        
จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย ได้แจ้งต่อประธานที่ประชุมฯ ว่า ส าหรับสัดส่วนของพรรคเพ่ือไทย ขอเลื่อน   
ไปในสัปดาห์หน้า 
 ๗.๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืน
กระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก        
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 เนื่องจากคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการข่มขืนกระท า
ช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศมีจ านวนมาก และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน คณะกรรมาธิการ
จ าเป็นต้องรับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือให้การพิจารณามีความรอบคอบ และเกิดประดยชน์สูงสุดต่อ
การศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละมิดทางเพศ 
 ๗.๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการช าระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 เนื่องจากยังมีข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่คณะกรรมาธิการจะต้องท าการ
พิจารณาศึกษา และเพ่ือให้การพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม             
เพ่ือการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา พร้อมทั้ งหาแนวทางการแก้ไขบัญหา
ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมาธิการได้รันทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน  
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 7.6 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและลอบประทุษร้าย
ประชาชน  

 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก      
60 วัน นับแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากมีข้อมูลที่จะพิจารณาศึกษาเป็นจ านวนมากและจะต้อง
พิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบและเกิดประดยชน์สูงสุด ซึ่งประธานคณะกรรมาธิการได้เสนอเรื่องมา      
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จึงไม่สามารถบรรจุในวาระนี้ได้ทัน 

  ที่ประชุมรับทราบ 

  จากนั้นสมาชิกฯ ได้ขอหารือเพ่ือให้น าญัตติด่วนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๔ (๑   

  ที่ประชุมรับรอง         

           ญัตติด่วน 

                    1. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามการก าหนดบังคับ 
ในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณี ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการให้ถูกต้องในการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เฉพาะวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ 
และข้อสังเกตของกรรมาธิการ พร้อมทั้งส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่ แก้ ไขถูกต้องแล้ วให้ สมาชิกวุฒิ สภาพิจารณ าต่อไป นายชลน่ าน  ศรีแก้ ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ หลังจากสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติ
เรียบร้อยแล้ว  

  ประธานฯ เปิดดอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็น
ต่าง ๆ ดดยสนับสนุนญัตติด่วน เนื่องจาก สภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิดดยชอบธรรมในการพิจารณาค าวิ นิจฉัย 
ของศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือหาแนวทางการด าเนินการต่อไปตามอ านาจของสถาบันนิติบัญญัติ ดดยมิได้  
เป็นการล่วงละเมิดอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีอ านาจของสถาบันตุลาการแต่อย่างใด และทั้งสองสถาบัน
ต่ างมีศั กดิ์ และสิทธิ์ เท่ า เที ยมกัน  การยื่นค าร้องให้ ศาลรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบกระบว นการตรา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ว่ามีความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการตราไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดดยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคสาม ระบุว่ากระบวนการตรากฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะท าให้
กฎหมายนั้นตกไปทั้งฉบับ แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับวินิจฉัยว่าไม่กระทบต่อเนื้อหาส าคัญจึงไม่เป็นดมฆะ  
อย่างไรก็ตามสมาชิกฯ ที่ไม่สนับสนุนญัตติด่วน เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๑  
วรรคท้าย ระบุว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มี ผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล  
องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ สภาผู้แทนราษฎรจึงต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  

  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมติให้ เสนอข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาส่งความเห็นดังกล่าวของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตามข้อก าหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช  
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๒๕๖๒ ข้อ ๔๔ และ ๔๕ ต่อไป  จากนั้นประธานที่ประชุม ได้อนุญาตให้น าเรื่องท านองเดียวกันขึ้นมาพิจารณา
ในคราวเดียวกันจ านวน ๔ เรื่อง 

   ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณี เหตุการณ์ที่จังหวัด
นครราชสีมา ดดย นายวัชรพล ดตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา     
เป็นผู้เสนอ 

  ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีเหตุการณ์กราดยิงที่ จังหวัด
นครราชสีมาเพื่อหาแนวทาง และมาตรการดูแลควบคุมการเผชิญเหตุ การเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันไม่ให้ 

เกิดขึ้น อีกในอนาคต พร้อมทั้ งส่ งข้อ เสนอแนะให้ รัฐบาลพิจารณ าต่อไป ดดย นายดกศล ปัทมะ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ 

  ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาควบคุมป้องกันเหตุการณ์        
การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด      
ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  

  ๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการถอดบทเรียนกรณีการเกิด
เหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ดรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 
พรรคประชาธิปัตย์ และคณะ เป็นผู้เสนอ 

                     ประธานฯ เปิดดอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มูลเหตุและ
ปมขัดแย้งการก่อเหตุที่ เกิดขึ้นเป็นเรื่องความขัดแย้งในปมที่ราชพัสดุ ซึ่งน าไปจัดสรรขาย ดดยผู้ขาย 
เป็นผู้บังคับบัญชา ท าให้มีนายทหารชั้นผู้น้อยได้รับผลกระทบ มีการกดขี่ข่มเหง นอกจากนี้ เหตุจากที่เกิดขึ้น
ในครั้งนี้ได้มาตรการป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบไว้หรือไม่ เพราะมีหลายคนในดลกดซเชียลไปข่มขู่จะก่อเหตุ 
ในลักษณะเดียวกันตามสถานที่ต่างๆ จนสร้างความหวาดผวาแก่ประชาชน แต่เหตุการณ์นี้ภาครัฐมีการเสนอ
ข่าวที่ล่าช้า และภาครัฐจะมีจะต้องเร่งรีบด าเนินการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบดดยเร็วต่อไป 

 เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา 
21.๑๕ นาฬิกา 
 
 
ปิดประชุมเวลา 21.๑๕ นาฬิกา 
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